



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รฐท.สส. (ฝ่ายเลขานุการ โทร. ๗๑๓๒๙)

ที่ ๖ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๖

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ รฐท.สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เสนอ

๑. ฝ่ายเลขานุการ พคบ.รฐท.สส. ได้จัดทำสรุปมติที่ประชุมและเรื่องสั่งการในที่ประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รฐท.สส. ในการประชุมติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ รฐท.สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อ ๗ มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสรุปมติที่ประชุมฯ ที่แนบ

๒. เห็นควรรับทราบ และอนุมัติให้แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส. สำเนาแจกจ่ายตามสำเนาส่งเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๒

น.อ.

ทก.คป.รฐท.สส.

กรรมการและเลขานุการ พคบ.รฐท.สส.

เสนอ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามที่

กรรมการและเลขานุการ เสนอ

น.อ.

รอง เสด.รฐท.สส.

รองประธานกรรมการ พคบ.รฐท.สส.

๑๓ มี.ค.๖๖

- อนุมัติ

พล.ร.ต.

เสธ.รฐท.สส.

ประธานกรรมการ พคบ.รฐท.สส.

๑๖ มี.ค.๖๖

สำเนาส่ง

- สน.ผู้บังคับบัญชา รฐท.สส.
- นขต.รฐท.สส. และหน่วยสมทบ
- กองและแผนกต่าง ๆ ใน บก.รฐท.สส.
- เลขาคณะทำงานฯ หมวด ๑-๗ (รอง ผอ.กพ.รฐท.สส./หน.ยุทธการและการฝึก ยก.รฐท.สส./หน.ปฏิบัติการจิตวิทยาฯ กพร.รฐท.สส./หน.ศูนย์ซ่อมรถยนต์ กขส.รฐท.สส./หน.กำลังพล กพ.รฐท.สส./หน.แผน กบ.รฐท.สส./รอง ทก.คป.รฐท.สส.)

สรุปมติที่ประชุม

ประชุมติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ รฐท.สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐

ณ ห้องประชุม บก.รฐท.สส.(๒) อาคาร บก.รฐท.สส. ชั้น ๓

ที่	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้คณะกรรมการหมวด ๑ นำข้อมูลจากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) มาปรับปรุงแนวทางการกำหนดทิศทางและการนำองค์การของ ผบ.รฐท.สส. และให้เสนอขออนุมัตินโยบาย ผบ.รฐท.สส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในโอกาสแรก	คณะกรรมการ หมวด ๑
๒	ให้คณะกรรมการหมวด ๒ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อพันธกิจ และให้เสนอขออนุมัติยุทธศาสตร์ รฐท.สส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในโอกาสแรก	คณะกรรมการ หมวด ๒
๓	ให้คณะกรรมการหมวด ๓ ทำการประเมินความพึงพอใจ และประเมินความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวบรวมผลการประเมินฯ ส่งให้คณะกรรมการหมวด ๓ ภายในเดือน มี.ค.๖๖	คณะกรรมการ หมวด ๓
๔	- ให้คณะกรรมการหมวด ๔ นำข้อมูลผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการหมวด ๓ มาวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล มาพัฒนาแนวทางตามกระบวนการหลักของ รฐท.สส. ต่อไป - การจัดการความรู้ดำเนินการอย่างไร	คณะกรรมการ หมวด ๔
๕	ให้คณะกรรมการหมวด ๕ ติดตามเรื่องการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ รฐท.สส.	คณะกรรมการ หมวด ๕
๖	ให้คณะกรรมการหมวด ๖ ทบทวนกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน และกระบวนการทำงานที่สำคัญทั้งหมด ให้มีความครบถ้วน ในโอกาสแรก	คณะกรรมการ หมวด ๖
๗	ให้คณะกรรมการหมวด ๗ ทบทวน กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ ตามการปฏิบัติที่สำคัญในหมวดกระบวนการทั้ง ๖ หมวด	คณะกรรมการ หมวด ๗
๘	- กำหนดส่งผลการดำเนินการในแผนการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๖ - กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application report) ในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๖	คณะกรรมการ หมวด ๑-๗

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(ธีรนนท์ แดงพันธ์)

ทก.คป.รฐท.สส.

กรรมการและเลขานุการ พคบ.รฐท.สส.

๑๓ มี.ค.๖๖